



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาฯ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอนันต์ เพ็ญจิตต์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอนันต์ เพ็ญจิตต์	ส.อบต. ม.๒ (ประธานสภา)	
๒	นายโกวิทย์ เทิดพงษ์พร	ส.อบต. ม.๘ (รองประธานสภา)	
๓	นายสมศักดิ์ ชูจันทร์	ส.อบต. ม.๑ (เลขานุการสภา)	
๔	นายศ.สงวน ดาววนาชัย	ส.อบต. ม.๓	
๕	นายประสิทธิ์ อมรนา	ส.อบต. ม.๔	
๖	นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์	ส.อบต. ม.๕	
๗	นายทองคำ เพชรอร่ามแท้	ส.อบต. ม.๖	
๘	นางวิไลวรรณ กันต์ฟอง	ส.อบต. ม.๗	

ผู้ไม่มาประชุม

๑.....

๒.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรศักดิ์ ใจคำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๒	นายอุดร มหารรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๓	นายสุเชาว์ พรหมนาคทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๔	นายคำปิ่น กำแพงแก้ว	เลขานุการฝ่ายบริหาร	
๕	น.ส. วริษา พงษ์อนันต์	ผู้ช่วย พ.น.บ. ม. ๗	
๖	นาย อรณ ขอบเนตร	ส.อบต. ม.๑	
๗	นาย สฤษดิ์ ใสใจ	กำนัน	
๘	นาย วิชาญ ใสใจ	ผู้ช่วยกำนัน ม. ๔	
๙	นางฉวีวรรณ ใสใจ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. ๑	
๑๐	นาย กิ่งแก้ว แสนงาม	ผ.อ. ก.ค.ค.ค.	
๑๑	นาย อภัยพร แสนงาม	ผ.อ. ค.	
๑๒	นาย สฤษดิ์ แสนงาม	อ.น.อ. ส.อ.บ.บ.	
๑๓	นาย พงษ์ ใสใจ	อ.ก.ค.ค.ค.ค.	
๑๔	นาย จีระพันธ์ สัตว์ประจบ	อ.ค.ค.ค.ค.	
๑๕	นาย สฤษดิ์ แสนงาม	อ.ค.ค.ค.ค.	
๑๖	นาย สฤษดิ์ แสนงาม	ผู้ช่วย ม. ๓	
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			
๒๑			
๒๒			

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ๑.๑ แนะนำข้าราชการโอนย้ายมาในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- นางนพรัตน์ กาวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- นางสาวกิมวรา บุญเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

และแนะนำผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่อกใต้ หมู่ ๔ นายโจ สกุลไกรทอง

ประธานสภา กล่าวต้อนรับและเชิญสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำตัว ต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เลขานุการสภา อ่านรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

ประธานสภา ๓.๑ พิจารณารายละเอียดบัญชีโอนเพิ่ม - ลด เงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีโอนเพิ่ม - ลด เงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการโอนครั้งนี้จะเป็นการโอนประเภท ด้านบุคลากร  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย ประเภท  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณที่ตั้งไว้ต้นปีงบประมาณ  
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นงบประมาณอยู่ที่ ๒๙๔,๔๐๐ บาท คงเหลือ ณ ปัจจุบัน  
อยู่ที่ ๗๔,๐๙๘ บาท ๕๕ สตางค์ ครั้งนี้จึงขอโอนลดจากประเภท รายจ่าย  
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๔,๘๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๖๙,๒๙๘ บาท

/เพื่อโอนมาเพิ่ม...

เพื่อโอนมาเพิ่มให้กับ ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน) เป็นจำนวน ๔,๘๐๐ บาท เพื่อตั้งเป็นค่าครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง ปรับระดับได้ และขอโอนงบประมาณ ด้าน งบลงทุน แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านอุมตาเหนือ หมู่ที่ ๘ จึงขอโอนลดงบประมาณจากหมวดนี้ เป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนเพิ่มให้กับ แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณ การลงทุน จึงจำเป็นต้องโอนลดเพื่อที่จะโอนเพิ่มให้กับหมวดเงินอุดหนุน แล้วอุดหนุนให้การไฟฟ้า เพื่อให้การไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

ประธานสภา

กล่าวขอบคุณ นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม และขอมติจากที่ประชุม

ที่ประชุม

- เห็นชอบ ๗ เสียง  
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
- งดออกเสียง ๑ เสียง

มีมติเห็นชอบ ให้โอนลดงบประมาณเพื่อเพิ่มเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔

#### กระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วน

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วนหรือไม่

นายสมศักดิ์ ชูจันทร์  
ส.อบต. หมู่ ๑

ประชาชนในพื้นที่ฝากมาสอบถามเรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว ว่าทาง อบต. จะมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไร

นายศ.สงวน ดาวนาชัย  
ส.อบต. หมู่ ๓

เนื่องจากช่วงนี้ประชาชนในเขตพื้นที่เริ่มทำนาแล้ว จึงอยากสอบถามว่าทาง อบต. จะมีแนวทางการช่วยเหลือในการจัดหากระสอบทรายเพื่อทำฝายได้หรือไม่

นายประสิทธิ์ อมรนา  
ส.อบต. หมู่ ๔

ขอสอบถามเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ บ้านแม่อกใต้ หมู่ที่ ๔ ว่าจะได้มีการดำเนินการหรือไม่

นายทองคำ เพชรอร่ามแท้  
ส.อบต. หมู่ ๖

เนื่องจากถนนสัญจรเสียหาย และเกิดหลุมบ่อหลายจุด ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ถนนสายดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน จึงมีความประสงค์ให้ทาง อบต. เร่งดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายโกวิท เทิดพงษ์พร  
ส.อบต. หมู่ ๘

ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มซ้ำรุนแรงเสียหาย จึงมีความประสงค์ให้ทาง อบต. ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซม

นายอนันต์ เพ็ญจิตต์  
ส.อบต. หมู่ ๒

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ฝากมาสอบถามว่าทาง อบต. มีแนวทางการหรืองบประมาณช่วยเหลือเกี่ยวกับขุดลอกลำน้ำหรือหรือไม่

และอีกหนึ่งเรื่องคือวางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเกิดน้ำขังเป็นประจำทุกปี เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจึงมีความประสงค์ให้ทาง อบต. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประธานสภาฯ

ขอเชิญทางนายก อบต. ได้ตอบข้อซักถามของ ส.อบต. แต่ละหมู่

นายสุรศักดิ์ ใจคำ

ขอตอบข้อกระทู้ถามของแต่ละหมู่โดยเริ่มจาก ส.อบต. หมู่ ๑ ในการช่วยเหลือปัญหา วัชพืชในนาข้าว ทาง อบต. คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และต้องดูในส่วนของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการให้ความช่วยเหลือว่ามีมากน้อยเพียงใด ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๒ เรื่องการขุดลอกลำน้ำ ขอเชิญ นายคำปิ่น กำแพงแก้ว เลขานุการนายก อบต.แม่คะตวน เป็นผู้ชี้แจง

นายก อบต.แม่คะตวน

นายคำปิ่น กำแพงแก้ว

ในเรื่องของการขุดลอกลำน้ำหรือคลองส่งน้ำ ส่วนใหญ่เป็นการขอความร่วมมือจาก เกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ ช่วยกันขุดลอกคลองส่งน้ำกันเองเพื่อให้ได้น้ำทำการเกษตร แต่ปัจจุบันเป็นการร้องขอการช่วยเหลือจาก อบต. เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในบางครั้ง ทาง อบต. ก็ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ เนื่องจากปัญหาของพื้นที่ ที่รถหรือเครื่องจักรไม่สามารถเข้าถึงได้

เลขานุการนายก อบต.แม่คะตวน

นายสุรศักดิ์ ใจคำ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการขุดลอกลำน้ำหรือคลองส่งน้ำ ต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยทาง อบต. ได้มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากส่วนกลาง และติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด จึงมีความประสงค์ให้ทาง ส.อบต. หรือผู้นำชุมชน สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร หรือประชาชนในเขตพื้นที่ของตัวเองเกี่ยวกับการดำเนินการขุดลอกลำน้ำ หรือคลองส่งน้ำโดยเป็นการขอความร่วมมือเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการเกษตรของพื้นที่นั้นๆ ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๒ เรื่องวางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหใหม่ หมู่ที่ ๒ ที่เกิดน้ำขังนั้น ทาง อบต. จะมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๓ เรื่องของการจัดหากระสอบบรรจุทรายนั้น ทาง อบต. จะรับเรื่องไว้และตรวจสอบ ในเรื่องของงบประมาณเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๔ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าของบ้านแม่อกใต้ หมู่ที่ ๔ ทางกองช่างได้มีการสำรวจ เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งของบ้านแม่อกใต้ หมู่ที่ ๔ และบ้านแม่อกเหนือหมู่ ๖ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการ และรอการจัดสรรงบประมาณ ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๖ เรื่องถนนสรจร ก็ได้มีการเสนอโครงการให้กับทางจังหวัด แล้วคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหารวดๆ นี้ และในส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๘ สถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มที่ชำรุดนั้น จะมอบหมายให้ทางกองช่าง ประสานกับหน่วยงานที่ดูแลสถานีระบบเตือนภัยดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป

นายก อบต.แม่คะตวน

ประธานสภาฯ

กล่าวขอบคุณ นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ที่ได้ตอบกระทู้ถามของ ส.อบต. ทุกท่าน สมาชิกฯ ท่านใดมีซักถามหรือกระทู้ถามอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือผู้แทน มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่
นายสายัน มะโน กำนัน ต.แม่คะตวน	ขอแจ้งเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการยกเลิก แต่ก็จะมีการลงทะเบียนใหม่ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน ให้เตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นี้จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงอย่าง และจะต้องเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้น
นายจรูญ บุญเนตร ผญบ. หมู่ ๕	จากที่ได้รับแจ้งจากประชชนในพื้นที่เรื่องขยะ จึงได้มีการลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีการลักลอบนำขยะจากนอกพื้นที่มาทิ้ง โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งนั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำซึ่งจะไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและไหลเข้าสู่แม่น้ำยมเกรงว่าจะเกิดผลเสียต่อแหล่งน้ำ จึงมีความประสงค์ที่จะปรึกษากับที่ประชุมว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
นายโจ้ สกุลไกรทอง ผญบ. หมู่ ๔	เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกหนักถนนสจรจรบางจุดถูกดินสไลด์ปิดทับเส้นทางบางจุดรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงมีความประสงค์ให้ทาง อบต. หาแนวทางแก้ไข
นายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง	ขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับดินสาธารณะ ตามที่ได้รับหนังสือจากอำเภอสมเด็จ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือและทาง อบต. ได้ส่งหนังสือให้กับทุกหมู่บ้าน โดยให้แจ้งเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะว่ามีกี่ราย โดยขออธิบายเพิ่มเติมว่าเรื่องที่ดินสาธารณะเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นอย่างไร ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ และข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้ นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ว่าให้มีหน้าที่ดูแลพื้นที่อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน นั้นหมายความว่าหน้าที่ดูแลเพียงอย่างเดียวไม่มีอำนาจให้ใช้ประโยชน์ ในส่วนของการที่จะใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะจะต้องดำเนินการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ โดยมีประเด็นสำคัญในหนังสือจากอำเภอสมเด็จว่าหากไม่ดำเนินการเอาผิดกับผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะฯ ก็จะมีผลคือละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ในการสำรวจการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทาง อบต. จะดำเนินการประสานกับทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันต่อไป
นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต.แม่คะตวน	ขอชี้แจงกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ เรื่องของการลักลอบนำขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่เบื้องต้นทาง อบต. ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการสำรวจและเก็บภาพถ่ายแล้ว ซึ่งจะเร่งดำเนินการหาแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบนำขยะมาทิ้งในพื้นที่อีก และในส่วนของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งเรื่องให้กับทาง อบต. โดยจะมอบหมายให้กองช่างออกสำรวจและดำเนินการต่อไป

นายกรกต นันผื่น  
 นวก.สาธารณสุขฯ

ขอแจ้งเรื่องให้กับที่ประชุมทราบ โดยมีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ สถานการณ์ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และการบริหารจัดการขยะ เรื่องแรกสถานการณ์ ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่คะตวน ณ ปัจจุบันมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล แม่คะตวน จำนวน ๘๕ ราย จึงอยากขอความร่วมมือทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ช่วยประชาสัมพันธ์ในการดูแลและกำจัดลูกน้ำยุงลายในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น ส่วนของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็น สายพันธุ์โอมิครอน และสายพันธุ์ย่อย BA-๔ BA-๕ อาการหลักส่วนใหญ่ จะมีอาการอ่อนเพลีย ไอ มีไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก การป้องกันปัจจุบันตามที่มีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขคือ สวมหน้ากากอนามัยแบบสมัครงใจ จะสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่สวมก็ได้ แต่อยากขอความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน อสม. ช่วยดูแลในเขตพื้นที่ของตัวเองหากมีญาติ หรือลูกหลานเดินทางมาจาก ต่างจังหวัดก็ขอให้มีการป้องกันด้วย และเรื่องการบริหารจัดการขยะ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการของกองคลังโดยให้เอกชนเสนอการประมูล เพื่อจัดทำถังขยะ และการชุดบ่อขยะเพิ่มคาดว่าจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่า อาจจะติดปัญหาในเรื่องของพื้นที่ป่า แต่อยากให้เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการ คัดแยกขยะจากต้นทางมากกว่า เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและช่วยลดจำนวนขยะในพื้นที่ตำบลแม่คะตวน

นางจิรพัศ ภัทรพีรวัจน์  
 รอง.ปลัด อบต.แม่คะตวน

ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้เลือดออก ซึ่งขอฝากทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบ ในการดูแลตนเอง และตระหนักถึงความอันตรายของไข้เลือดออก

ประธานสภาฯ

ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.



(นายสมศักดิ์ ชูจันทร์)

เลขานุการสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้บันทึกการประชุม



(นายอนันต์ เพ็ญจิตต์)

ประธานสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์)

(นางวิไลวรรณ กันตีฟอง)

(นายศ.สงวน ดาวนาชัย)